



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(CAR)
ปีการศึกษา 2559
(วงรอบ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ประเมิน 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานได้จัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานตามกรอบและเป้าหมายตามระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จากผลการประเมินพบว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจุดเด่นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการประชุมภายในหน่วยงานให้บ่อยขึ้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประเมิน มี 2 กลุ่มตัวบ่งชี้คือ กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วมและกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ รวม 14 ตัวบ่งชี้ มีผลค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.46 อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบดังนี้

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับดีมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทศิริ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

27 กรกฎาคม 2560

คำนำ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้ดำเนินการประเมินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยได้รายงานตามสภาพจริงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดพลังร่วมกันในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานในการประเมินตนเอง ดังนี้

กลุ่มตัวบ่งชี้รวม จำนวน 7 ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ทำการประเมินตามตัวบ่งชี้และตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพล ไชยชนะ

ประธานกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

27 กรกฎาคม 2560

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1
ส่วนที่ 2 บทนำ	3
ประวัติความเป็นมา	3
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์	5
โครงสร้างองค์กรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6
การจัดสรรงบประมาณ	8
ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน	10
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559	10
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายองค์ประกอบ	13
ภาคผนวก	18
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559	19
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักปี 2559	21
ภาพกิจกรรม	22
คณะผู้จัดทำ	25

ส่วนที่ 1

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพล ไชยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
นายชนกฤต วิชัยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ